

BÙI HUY KHIÊN. Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều Vua Lê Thánh Tông và Vua Minh Mệnh. H.: Lao động, 2011, 280 tr., Vb 49344.

Cải cách hành chính là yêu cầu khách quan, một nội dung hết sức quan trọng trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của nước ta. Mục tiêu mà cải cách hành chính nhằm tới chính là xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực, quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm theo pháp luật.

Trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam đã có không ít các cuộc cải cách hành chính diễn ra, như cải cách hành chính của họ Khúc, của Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Đào Duy Từ, Trịnh Cương,... Trong số đó, cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh có quy mô và phạm vi rộng lớn hơn cả. “Ôn cố tri tân”, tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa của dân tộc là một trong những nguyên tắc giúp chúng ta đi đến thành công. Ba chương sách nhằm thực hiện công việc này.

Trên cơ sở trình bày khái quát nhất về cải cách hành chính – từ lịch sử đến hiện tại (chương một), đồng thời thông qua việc nghiên cứu nội dung chính của hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh (chương hai), tác giả đã khái quát những bài học kinh nghiệm mang tính tổng kết (chương ba) nhằm góp tiếng nói

chung thúc đẩy cải cách hành chính hiện nay ở nước ta phát triển theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

KHÁNH CHI

NGUYỄN AN NINH. Những nhân tố mới tác động đến triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. H.: Chính trị quốc gia, 2010, 279 tr., Vb 48984.

Trên bước đường đi lên CNXH, Việt Nam có không ít những thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà nếu chúng ta không sớm nhìn nhận, không đổi mới tư duy lý luận về CNXH để vượt qua thì con đường đi lên CNXH của chúng ta mãi chỉ là nhận thức giáo điều.

Những thách thức về phía khách quan phải nói đến là mặt trái của toàn cầu hóa, của cơ chế thị trường, của “diễn biến hòa bình”, của an ninh thế giới và khu vực... Những thách thức chủ quan là chênh lệch giàu nghèo, là nghèo đói, bất bình đẳng trong phát triển và tiếp cận cơ hội, là mất dân chủ, là tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống, là độc đoán chuyên quyền, kìm hãm sản xuất và triệt tiêu động lực phát triển...

Yếu tố bên trong là cơ bản quyết định tới triển vọng của CNXH ở nước ta. Hiển nhiên các yếu tố bên trong ấy chỉ có thể khắc phục khi chúng ta tìm rõ nguyên nhân, trong đó không thể không nói đến việc đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đó cũng là những nội dung chính được bàn luận trong cuốn sách với 3 chương: CNTB trong bối cảnh nhiều

biến động (chương 1); Những sắc thái mới của CNXH hiện thực (chương 2); Những nét mới của các nhân tố chủ quan trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam (chương 3).

HOÀI PHÚC

PHẠM THỊ TRUNG. Tín ngưỡng linh hồn của người Xơ Teng. H.: Văn hóa dân tộc, 2010, 271 tr., Vb 49404.

Người Xơ Teng (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), một nhóm địa phương thuộc người Xơ Đăng trước đây vốn nổi tiếng với những nét đặc sắc riêng về văn hóa, nhưng nay những lớp sóng của xã hội hiện đại trong sự va đập mạnh mẽ vào vùng không gian có vẻ như tách biệt của họ đã bào mòn đi một cách nhanh chóng kho tàng văn hóa phong phú và độc đáo của tộc người này.

Cuốn sách là sự tiếp cận một phương diện trong hệ thống tín ngưỡng truyền thống của người Xơ Teng từ góc độ văn hóa nhằm giúp chúng ta nhận diện một bước đời sống tâm linh của nhóm Xơ Teng, đồng thời bước đầu tìm hiểu những hệ quả văn hóa nảy sinh từ sự va chạm giữa tín ngưỡng truyền thống với những nhân tố trong cuộc sống mới, với 3 chương nội dung chính.

Chương 1 đem đến cái nhìn khái quát về người Xơ Teng ở Tu Mơ Rông.

Chương 2 sơ lược về hệ thống tín ngưỡng và tìm hiểu quan niệm về linh hồn người.

Chương 3 nghiên cứu những nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng linh hồn của

người Xơ Teng và những biến đổi trong đời sống hiện nay.

TRUNG HẬU

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI. Phạm Xuân Ân – Tên người như cuộc đời. H.: Công an nhân dân, 2010, 314 tr., Vb 49068.

Nội dung sách hé mở về con người và vai trò của nhà tình báo – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ân trong chiến tranh Việt Nam. Người mà nhà báo Pháp kỳ cựu Jean Claude Pomonti đánh giá: Ông vừa là điệp viên vừa là nhà chiến lược. Ông có mạng lưới liên lạc sâu sát với người Mỹ và có khả năng phân tích tình huống xuất sắc. Họ chưa bao giờ bắt được ông. Ông là điệp viên hoàn hảo.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 2002, là kết quả sau hơn 10 năm tác giả tiếp xúc, tìm hiểu về ông. Sách là cuốn truyện ký văn học lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng con người và cuộc đời Phạm Xuân Ân. Nội dung sách bằng những hiểu biết sâu về nhân vật, tác giả đã đi được vào những chiều sâu rất khó lột tả về người anh hùng.

Sách gồm ba phần, được tái bản lần thứ năm, ngoài phần nội dung chính về cuộc đời và phụ lục ảnh về Phạm Xuân Ân, đã có sự bổ sung thêm phần *Những câu chuyện thật thà* là những câu chuyện, sự việc liên quan tới các sự kiện diễn ra trong cuộc đời ông.

HÀ AN